
เอกสารหมายเลข ๑ 
รายงานการประชมุคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีิตระดบัอำเภอ (พชอ.)      

ครัง้ ที ่ ๑/2567 
วนัที ่ 7  กุมภาพนัธ ์ 2567   เวลา  09.๓0 น. 
 ณ ห้องประชมุชัน้ 2 ทีว่า่การอำเภอวฒันานคร 

รายชือ่ผูม้าประชมุ 
ลำดับ ชื่อ - สกลุ ตำแหนง่ 

1 นายจักกรฤษณ์  ธนะนพรัตน ์ นายอำเภอวัฒนานคร 
2 นายบุญยืน  ทิศพรม สาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร 
3 นางลัดดา  สมมิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  (แทน) โรงพยาบาลวัฒนานคร 
4 นายทรงศพร  แสนประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  (แทน) โรงพยาบาลวัฒนานคร 
5 นายปคม  แรกขึ้น ตัวแทนภาคเอกชน (ผอ.รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน) 
6 นายเสฏฐวุฒิ  บำรุงสวัสด์ิ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  (โรงเรียนวัฒนานคร) 
7 นางศิริวรรณ   ศรีอ้วน แพทย์ประจำตำบล (แทนกำนันช่องกุ่ม) 
8 นางสาววริศรา  งามรูป ตัวแทนภาคประชาชน บ.เอี่ยมบูรพา 
9 ว่าท่ีร้อยตรีอัศวิน   ดวงดี ท้องถิ่นอำเภอวัฒนานคร 

10 นส.พรรณทิวา   คูณทวี นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (แทน) พัฒนาการอำเภอวัฒนานคร 
11 นางพวงรัตน์  สรศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ 
12 นายอนันต์  ครองสกุล ข้าราชการบำนาญ 
13 นายเสริมสิทธิ์  สร้อยสอดศรี ตัวแทนภาคประชาชน  
14 นางดวงใจ    สุวิทยพันธุ์ ตัวแทนภาคประชาชน 
15 นางอุษณีย์       กุหลาบขาว   ผู้แทนภาคประชาชน 
16 นางอรัญญา     ผลาหาญ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอวัฒนานคร 
17 นายอภิสิทธิ์   ปิ่นศิริวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร 
18 นายกิจจา      แซ่ตั้น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด 
๑9 พ.ต.ท.ชูชาติ   ยอดวงย์กอง สว.ป.สภ.วัฒนานคร 
20 นางสาวนาลอน    สมัยกุล นักพัฒนาชุมชน (อบต.วัฒนานคร) 
21 นายำภา   แน่นอุดร ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอวัฒนานคร 

   
   

รายชือ่ผูไ้มม่าประชมุ (เนือ่งจากติดราชการ/ภารกจิ) 
 ๑.นายวรวิทย์        ทวีทอง 
 ๒.นายวีระเดช    กุลวัฒน ์
 ๓.นางสาวขนิษฐา    แสงสี 
รายชือ่ผูเ้ขา้รว่มประชุม 
 1.นายสมพงษ์  บุญณะอินทร ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 ๒.นางสาวอารีย์  ร้องจิก   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 ๓.นางสาวปัณฑิตา หัวดอน   นักวิชาการสาธารณสุข 
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เริม่ประชมุ เวลา 09.๓0 น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ระเบยีบวาระที ่1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1.1 ร่างคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ส่วนของราชการให้ใส่ตำแหน่งแทนช่ือ 

บุคคลส่วนตัวแทนภาคเอกชนในใส่ช่ือบริษัท 
 1.2 การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอให้คลอบคลุมทุกภาคส่วน ท้องถิ่น ท้องท่ี และ
ภาคเอกชน    
 1.3 กลุ่มเปราะบาง ควรมีหน่วยงานของทางราชการเข้าไปดูแลอย่างไกล้ชิดและเน้นการสร้างอาชีพให้กับ
บุคคลกลุ่มนี้เป็นหลัก 

 ปญัหาดา้นโรคพยาธใิบไมต้ับ 
 -โรงพยาบาลวัฒนานคร โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นปัญหาของประชาชนในอำเภอวัฒนานครเป็นลำดับต้นๆ 
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ย้ายถ่ินฐานมาจากทางภาคอีสาน การรับประทานอาหารจึงเป็นตามวัฒนธรรม เช่น การ
รับประทานเนื้อสัตว์แบบสุกๆดิบๆ และโรคพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการรับประทานปลาเกล็ดขาวที่พบในน้ำจืด หา
รับประทานง่ายเพราะอำเภอวัฒนานครมีแหล่งน้ำจืดค่อนข้างเยอะ เช่น เขื่อน คลอง ห้วย บึง จึงง่ายต่อการนำปลา
เกล็ดขาวมารับประทานแบบสุกๆดิบๆ หรือจากการหมักดอง เช่น ปลาร้า ปลาจ่อม ปลาส้ม ท่ีหมักยังไม่เกิน 3 เดือน   
 -โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นสาเหตุของการเกิดเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี เนื่องจากเกิดการติดเช้ือท่ีทางเดินน้ำดี ภาวะ
ค่ังของน้ำดี เกิดพังผืดรอบท่อน้ำดีและท่อน้ำดีงอกขยายข้ึน  
 -การรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ เมื่อตรวจพบถึงให้รับประทานยา และตรวจซ้ำทุก 1 ปี ในบางคนก็ยังตรวจพบ 
การรักษาจึงไม่ใช่สาเหตุหลัก จึงต้องใช้วิธีการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ 
 -การป้องกัน เชื่อมกับการขับถ่ายอุจจาระ ซึ่งรถดูดส้วมในอำเภอวัฒนานครยังไม่มีการขึ้นทะเบียน และนำ
อุจจาระไปปล่อยตามป่าไร่ เป็นการควบคลุมยังไม่ดี เพราะยังไม่มีแหล่งกำจัดท่ีถูกสุขลักษณะ 
 - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร ได้มีการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้น
ไปต้ังแต่ปี 2559 – 2566 พบพยาธิใบไม้ตับเกินร้อยละ 5 ของทุกปี ซึ่งกำหนดของกรทรวงสาธารณสุขไม่เกินร้อย
ละ 5  
 -การศึกษาดูงานในจังหวัดทางภาคอีสาน วิธีการกำจัดสิ่งปฏิกูล คือ การทำบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล ซึ่งอำเภอ  
วัฒนานครยังไม่มี  จึงเป็นสาเหตุให้รถดูดส้วมนำอุจจาระไปเทท้ิงตามป่าอ้อย  ป่ามันสำปะหลัง ไร่ยูคา ของชาวบ้าน 
 -การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับแก้ไขได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประชาสัมพันธ์โดยการทำสื่อคลิปส้ัน
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจง่าย ส่งไปในไลน์ของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  
 -พ.ร.บ. สาธารณสุข กำจัดส่ิงปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ เป็นการบังคับใช้ของ อบต.  

-ไม่มีบ่อบำบัดส่ิงปฏิกูลท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภาบาล  

ระเบยีบวาระที ่๒ รับรองรายงานการประชมุครัง้ที่แลว้  -ไมม่ ี

ระเบยีบวาระที ่๓ เรือ่งสบืเนือ่งจากการประชมุครัง้ทีแ่ลว้ -ไมม่ ี

ระเบยีบวาระที ่๔ เรือ่งเสนอเพือ่ทราบ 
 ๔.๑.สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาตามประเด็นท่ีได้ขับเคล่ือนปี 2566 จำนวน 2 ประเด็นได้แก่  

๔.๑.1. กลุ่มเปราะบาง  ผ่านเกณฑ์ 
๔.๑.2. โรคพยาธิใบไม้ตับ  ผ่านเกณฑ์ 
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 ๔.๒ ประเด็นการขับเคล่ือน พชจ. จำนวน ๓ ประเด็น ดังนี้ 
  ๑.การดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑๐๐๐  วัน 

-หญิงต้ังครรภ์มีภาวะโลหิตจาง   ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
๒.การลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น    ผ่านเกณฑ์ 

  ๓.การป้องกันการฆ่าตัวตาย    ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
 ๔.๓ กลุ่มเปราะบาง  ให้บูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานเพื่อท่ีจะได้ช่วยเหลือให้ครอบคลุมทุกมิติ 
 ๔.๔ การเกิดอุบัติเหตุหมู่หลายครั้งและมีผู้เสียชีวิต  ควรแก้ไขปัญหาท่ีตัวบุคคล  พฤติกรรมการขับขี่ ไฟส่อง
สว่างตามข้างทางไม่เพียงพอ  สภาพถนนไม่เอื้อต่อการขับขี่  
 ๔.๔ นายก อบต.วัฒนานคร ได้บรรจุงบประมาณก่อสร้างบ่อบำบัดส่ิงปฏิกูลตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว 

ระเบยีบวาระที ่๕  เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา  
 ๕.๑ ประธานให้คณะกรรมการได้เสนอประเด็นการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗  ดังนี้ 
  ๑.กลุ่มเปราะบาง       ๑๕  เสียง 
  ๒.ปัญหาหนี้นอกระบบประชาชนในโรงงาน    ๑    เสียง 
  ๓.การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ     ๖    เสียง 
 ๕.๒ ให้เลขานุการดำเนินการจัดทำคำส่ังคณะอนุกรรมการและคณะทำงานให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน และ
ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงาน 

มติทีป่ระชมุ  เหน็ชอบประเดน็ในการขบัเคลือ่น จำนวน  ๒  ประเดน็  ได้แก่  
๑. กลุ่มเปราะบาง   
๒. โรคพยาธิใบไม้ในตับ    

ระเบยีบวาระที ่๖  เรือ่งอืน่ ๆ   
สาธารณสขุอำเภอวฒันานคร 

- อำเภอวัฒนานครเข้าร่วมโครงการ 30 บาท รักษาทุกท่ี ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2567 
การเตรียมการของเจ้าหน้าท่ีโดยการยืนยันในแอฟหมอพร้อม
......................................................................................................................................................................................... 
มติทีป่ระชมุ  เห็นชอบตามเสนอและให้ทางเลขานุการศึกษารายละเอียดและนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป                

    ปิดประชมุ      เวลา   12.00   น.   

 
ลงช่ือ..........บุญยืน   ทิศพรม.........ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นายบุญยืน   ทิศพรม) 

                                           เลขานุการ 
                                                      
                                                    ลงช่ือ.......จักกรฤษณ์  ธนะนพรัตน์.......ผู้ตรวจรายงานการประชุม            
                     (นายจักกรฤษณ์  ธนะนพรัตน์)                                      
                          ประธาน   
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